

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	เตลีนิวส์		
Date :	25 ก.ย. 2551	Page :	4
		No :	51473473

เตลีนิวส์  
วารสาร

# บูรณาการแนวคิด ‘ปลูกป่า สร้างคน’ สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า

**ภาพ** พระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถื่นทุรกันดาร โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาบนคอขสูง จนได้รับขนานพระนามอย่างเทิดทูนยิ่งว่า “แม่ฟ้าหลวง” รวมถึงการเสด็จพร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว.หน่วยแพทย์ในพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเชี่ยวชาญโรคภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล การเสด็จให้กำลังใจต่อการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดนในกองร้อยต่าง ๆ และพระราชกรณียกิจอีกมากมายที่เสด็จพระราชดำเนิน ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะลำบากเพียงใด ยังคงเป็นภาพอันประทับใจและตราตรึงอยู่ใน







**ใจของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ**

การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญที่เฝ้าคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างมหาศาล โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคอกอง จ.เชียงราย ด้วยพระราชดำริของ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในการปลูกป่าและพัฒนา

ความรู้ให้แก่ชาวบ้านบนคอกอง ทำให้สภาพป่าบนคอกองจากที่แห้งแล้งถูกทำลายอย่างรุนแรงเมื่อหลายปีก่อน กลับฟื้นคืนความเขียวขจีมีความสมบูรณ์ที่สำคัญยังจุดประกายให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างจิตสำนึกเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้บังเกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง เช่นเดียวกับการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อจังหวัดเชียงรายและประชาชนผู้คือโอกาส และยังมุ่งหมายให้เกิดสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อกระจายโอกาสด้านการศึกษา

ศึกษาสู่ภูมิภาค ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตภาคเหนือตอนบนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคผู้นำใจ

การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนับเนื่องตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2541 จวบจนถึง





รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

ปัจจุบัน ได้ยึดกรอบแนวคิดในการเป็น "มหาวิทยาลัยในสวน" (University in the Park) และยึดมั่นการเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส" ด้วยการหยิบยื่นทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่คนที่อยากเรียนและเรียนได้ต้องได้เรียน โดยไม่ให้ความยากจนหรืออุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ "สมเด็จพระย่า" ในการ "ปลูกป่าสร้างคน"

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า แต่ละปีที่นักศึกษาได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัย ถือเป็นนโยบายให้นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 3 ต้น เพื่อเป็นการสัมผัสและเรียนรู้ที่จะอยู่และสร้างประโยชน์ให้กับธรรมชาติควบคู่ไปกับการแข่งขันทางวิชาการและการบำเพ็ญคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดทำ โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม



พรรษา 80 พรรษา โครงการที่จะเนรมิตเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็น "สวนแห่งการเรียนรู้" ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและป่าไม้อย่างถูกต้อง รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเยาวชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญและรักर्मทรัพยากรธรรมชาติ แบบอย่างของความซื่อสัตย์ เสียสละ เข้มแข็ง มุ่งมั่นและอุทิศตนให้แก่งานด้านการสาธารณสุข การพยาบาล และสุขภาพของประชาชน ที่ "สมเด็จพระย่า" ทรงเป็นผู้ให้ตลอด





เวลา เป็นแรงผลักดันสำคัญที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งหวังพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยฟื้นฟูสุขภาพ โดยเน้นการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุขและการพยาบาลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปให้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะรองรับแนว

ทางการดำเนินการดังกล่าวคือ การจัดสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เน้นการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์แบบผสมผสาน ที่มีขนาด 80 เตียงซึ่งเตรียมเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2562 นี้

การบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ รศ.ดร.วันชัย กล่าวย้ำว่า ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาวิชาการและเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นราก

“การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนับเนื่องตั้งแต่วันสถาปนามหาวิทยาลัยวันที่ 25 กันยายน 2541 จวบจนถึงปัจจุบันได้ยึดกรอบแนวคิดในการเป็น “มหาวิทยาลัยในสวน” (*University in the Park*) และยึดมั่นการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส” ด้วยการหยิบยื่นทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่คนที่อยากเรียนและเรียนได้ต้องได้เรียน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระย่า” ในการปลูกป่า สร้างคน”





ฐานสำคัญของระบบการศึกษาไทย ด้วยการดำเนิน **โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย** ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเดินเครื่อง **โครงการคืนแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550** โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับโรงเรียนในโครงการนำร่อง 21 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **โครงการคืนกล้าของแผ่นดิน** ที่เป็นการนำนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาเข้าค่ายทำกิจกรรม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การผลิตครีมถั่วไทย ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง การศึกษาค้นคว้าวิจัยพลังงานทดแทนและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร ที่เน้นวิทยาศาสตร์การเกษตรมากขึ้น พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยใช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก รวมทั้งการจัดตั้ง "สถาบันชา" เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกร ที่ในวันนี้ชาได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวเชียงราย นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ยังคงต้องพัฒนาให้เข้มแข็งในระดับภูมิภาคให้

มากขึ้น

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้บุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นชุมพลังแห่งปัญญาและสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ล้วนเกิดจากแรงขับเคลื่อนที่ได้ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของ "สมเด็จพระเจ้า" ในการพลิกฟื้นผืนป่าให้คงอยู่ควบคู่กับการให้ความรู้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้สามารถยืนหยัดพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างเป็นสุข คือ **"เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน"**.